

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN THƯỜNG VỤ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 93 /HNCT-TCKT
V/v Đại hội Hội NCT cấp cơ sở

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Ban Thường vụ/Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố

Thực hiện Hướng dẫn số 78/HNCT-TCKT ngày 20/3/2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội NCT các cấp và Hội nghị Tổng kết 5 năm Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự tập trung chỉ đạo của Hội Người cao tuổi các tỉnh, thành phố, Đại hội NCT cấp cơ sở đạt được kết quả như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Sau khi ban hành Hướng dẫn số 78/HNCT-TCKT ngày 8/9/2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam có Công văn số 406/HNCT-TCKT gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực UBND các tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt chú ý công tác nhân sự và các điều kiện đảm bảo khác, giúp Hội NCT tổ chức thành công Đại hội và Hội nghị Tổng kết 5 năm Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021, xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ hướng dẫn của Trung ương Hội, Ban Thường vụ, Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội NCT các cấp và Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ của Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện. Đến nay có 39 tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, Ban Dân vận tỉnh, thành ủy có Thông tri, Chỉ thị, Công văn chỉ đạo.

Ở hầu hết Đại hội cơ sở có đại diện cấp ủy, chính quyền đến dự và phát biểu chỉ đạo; một số nơi được chọn làm điểm chỉ đạo, mời các cơ sở trong huyện, quận tham dự để rút kinh nghiệm chung. Do đó, Đại hội cấp cơ sở nhìn chung thực hiện đúng nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Hội.

II. Kết quả Đại hội cấp cơ sở và khó khăn hạn chế

1. Một số kết quả

Theo báo cáo của 46 địa phương, tính đến ngày 15/3/2021 có 1.760 Hội người NCT cấp cơ sở đã tổ chức đại hội xong (đạt 34,43%). Các địa phương hoàn thành

Đại hội NCT cấp cơ sở nhưng đạt tỷ lệ chưa cao: Quảng Nam có 180/241 cơ sở (74,68%), Nghệ An có 231/460 cơ sở (50,21%), Lai Châu có 47/106 (44,33%), Hải Dương có 98/235 cơ sở (41,70%) Hà Nội có 160/542 cơ sở (29,52%), Kiên Giang có 32/145 cơ sở (22,06%)....

Đa số Hội NCT các tỉnh, thành phố đạt mục tiêu hoàn thành Đại hội cấp cơ sở trong tháng 3 nếu không bị đại dịch covid-19 bùng phát trở lại.

2. Khó khăn, hạn chế

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tiến độ Đại hội cấp cơ sở chưa đảm bảo thời gian theo Kế hoạch của Trung ương Hội.

Thực hiện Kết luận số 58/KL-TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 13/4/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về tuổi tham gia công tác Hội; nhiều nơi cả Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đều nghỉ công tác nhưng chưa có thời gian chuẩn bị cán bộ thay thế. Việc tinh giảm biên chế, bộ máy, cắt giảm kinh phí, một số nơi cấp ủy, chính quyền phân công cán bộ các hội, đoàn thể khác kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội NCT (đa số dưới 55 tuổi) không phù hợp với quy định của Điều lệ Hội.

Để giải quyết tình thế, một số nơi cấp ủy, chính quyền chấp nhận cán bộ Hội NCT cơ sở trên 70 tuổi còn sức khỏe, có uy tín, năng lực, có điều kiện tiếp tục công tác Hội; vận động Chủ tịch, phó chủ tịch Hội cơ sở đã quá tuổi theo quy định tiếp tục công tác nhưng không hưởng thù lao từ ngân sách nhà nước.

Tình hình trên, công tác Hội NCT một số nơi không ổn định, tâm lý cán bộ, hội viên NCT có nhiều băn khoăn

III. Nhiệm vụ cần tập trung

1. Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 78/HNCT-TCKT ngày 20/3/2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội NCT các cấp và Hội nghị Tổng kết 5 năm Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Những nơi có khó khăn do đại dịch Covid-19, việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở có thể lùi sang đầu Quý II năm 2021 nhưng phải đảm bảo xong trước thời điểm Đại hội NCT và Tổng kết nhiệm kỳ của Ban Đại diện Hội NCT cấp huyện.

2. Việc tổ chức Đại hội NCT cấp cơ sở phải thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương Hội NCT; công tác nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội NCT cơ sở có độ tuổi tuổi theo hướng dẫn của Trung ương (dưới 65); những nơi có khó khăn, Hội cơ sở tham mưu với cấp ủy, chính quyền vận dụng thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo cán bộ Hội là NCT, có sức khỏe, có uy tín và năng lực công tác, đảm bảo được tính kế thừa trong công tác Hội.

3. Ban Thường vụ, Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội tham gia ý kiến vào văn kiện và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội NCT Việt Nam, báo cáo về Trung ương Hội theo đúng kế hoạch để hoàn thiện trình Đại hội lần thứ VI Hội NCT Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực TW Hội;
- Các UVBTV TW Hội;
- Các Ban, Văn phòng;
- Tạp chí NCT, TTT điện tử;
- Lưu BTC-KT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Ngô Trọng Vịnh